

บันทึกรายงานผลการศึกษาและการพัฒนาตนเอง

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองดังนี้

1. การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วย สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์เด็กและสอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย อย่างเหมาะสมตามวัย การบูรณาการการจัดประสบการณ์การสอนผ่านการเล่น โดยการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากที่สุดสิ่งที่สำคัญ คือต้องคำนึงถึงตัวเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการจัดประสบการณ์ คำนึงถึงความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นสำคัญ
2. การผลิตสื่อของเล่น การผลิตสื่อของเล่นที่เหมาะสมตามวัยและสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละหน่วยนั้นๆ สื่อจะต้องมีความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย และสามารถใช้นั้นได้อย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการเน้นการใช้สื่อจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุตามธรรมชาติตามบริบทและในชุมชนของเด็ก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและขยะเป็นพิษ เป็นต้น
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้ทันต่อเหตุการณ์ในยุค 4.0 ในปัจจุบัน การใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจได้มากขึ้น กระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้น

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ข้าพเจ้าได้ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้

1. ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เนื่องจาก การจัดประสบการณ์ในแต่ละวันนั้น ใช้แผนกรม แผนจึงไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมจากส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการจัดประสบการณ์นั้น ต้องเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ดังนั้นจึงต้องค้นคว้าศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยน และพัฒนาให้เหมาะกับบริบทของศูนย์ เป็นต้น
2. ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำสื่อ ข้าพเจ้าได้ศึกษา ค้นคว้าสื่อจากแหล่งต่างๆ โดยการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สื่อมีความน่าสนใจ โดยสื่อที่จัดทำนั้น ต้องสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ ให้เด็กแต่ละช่วงวัยและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย โดยสื่อต้องมีความแข็งแรง ทนทาน มีความน่าสนใจ ที่สำคัญ ครูและเด็กสามารถใช้สื่อนั้นได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
3. ศึกษาการจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับวัย ความถนัด และความสามารถของเด็ก ในการจัดประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรมนั้น ต้องให้เด็กได้มีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม

จากการพัฒนาตนเอง เรื่องการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การผลิตสื่อ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้มองเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำสื่อที่หลากหลาย การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บเด็ก และการจัดประสบการณ์ให้เด็ก สอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจ สนใจ และสนุกสนาน เพื่อให้เด็กอยากเข้ามาเรียนและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้รอบตัวอย่างต่อเนื่อง